

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๘



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามที่จังหวัดได้แจ้งว่า สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศษ ๐๒๐๖.๗/ว๓๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อนุโลมใช้เช่นเดียวกัน ตามประกาศ ก.จ. และ ก.อบต. รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทพนักงานครูเทศบาล ดังนั้น จึงขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามมติ ก.ท. ดังกล่าวแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมสำเนาคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป



ในนาม

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๘

